

Số: 46 /BC-HĐND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Qua xem xét Tờ trình số 2182/TTr-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND); Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh như sau:

1. Về nội dung tờ trình

Trên cơ sở đánh giá kết quả sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND, ý kiến cử tri và kiến nghị các địa phương, tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND theo hướng: (1) Bổ sung chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố được bố trí tại các thôn, tổ dân phố loại I vào đối tượng được hưởng bồi dưỡng hằng tháng; (2) Nâng mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố từ 300.000 đồng/người/tháng lên 600.000 đồng/người/tháng; (3) Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố là cần thiết, đúng thẩm quyền HĐND tỉnh, đã được cấp có thẩm quyền cho chủ trương¹. Ban Pháp chế thống nhất cao các nội dung UBND tỉnh trình.

Ngoài ra, qua rà soát Ban Pháp chế nhận thấy tại Thông báo kết luận số 272-TB/KL ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn, tổ dân phố đã thống nhất chủ trương “Tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp đối với chức danh Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố có kiêm nhiệm chức danh khác”. Để đảm bảo thực hiện chủ trương của cấp ủy và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của chi bộ thôn, tổ dân phố, Ban Pháp chế kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thảo luận việc sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ đối với chức danh Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố như sau:

¹ Thông báo số 272/TB-TU ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận một số nội dung liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn, tổ dân phố

Quy định “Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố đảm nhận chức danh khác có quy định được hưởng phụ cấp hoặc mức bồi dưỡng” là người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và được hưởng mức bồi dưỡng hằng tháng. Trong đó:

(1) “Trường hợp Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố đảm nhận chức danh khác có quy định được hưởng **phụ cấp**² thì được hưởng phụ cấp của chức danh đang đảm nhận và bồi dưỡng thêm 300.000 đồng/tháng đối với nhiệm vụ Phó Bí thư chi bộ³”.

(2) “Trường hợp Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố đảm nhận chức danh khác có quy định được hưởng **mức bồi dưỡng**⁴ thì được hưởng mức bồi dưỡng 600.000 đồng/tháng và 50% mức bồi dưỡng của chức danh đảm nhận thêm⁵”.

2. Về dự thảo nghị quyết

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất nội dung dự thảo, ngoài ra, đề nghị không đưa vào phần căn cứ pháp lý 02 văn bản “*Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ*” do nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung lần này không liên quan đến 2 văn bản nêu trên. Đồng thời, bổ sung Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố vào phần căn cứ pháp lý.

3. Kiến nghị, đề xuất

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của các chức danh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, Ban kiến nghị một số nội dung sau:

(1) UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu biên soạn nội dung bồi dưỡng, tập huấn phù hợp các nhóm đối tượng và khu vực; đồng thời xây dựng khung bố trí kiêm nhiệm các chức danh phù hợp đặc thù khu vực, vùng miền để các địa phương thực hiện đảm bảo yêu cầu vừa tinh gọn, vừa hiệu quả.

(2) Chính quyền cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện đúng các nghị quyết HĐND tỉnh về các chính sách đối với cán bộ cơ sở; lưu ý bố trí kiêm nhiệm các chức

² Các chức danh hưởng phụ cấp: Trưởng thôn, Trưởng Ban CTMT, Thôn đội trưởng, Công an viên

³ Ví dụ cụ thể trường hợp Phó Bí thư chi bộ là Trưởng thôn thì được hưởng mức phụ cấp 1,0 (1.490.000 đồng) cho nhiệm vụ Trưởng thôn + 300.000 đồng cho nhiệm vụ Phó Bí thư. Tổng mức phụ cấp, bồi dưỡng được nhận là 1.790.000 đồng/tháng.

⁴ Các chức danh hưởng mức bồi dưỡng: Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Bí thư Chi đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi, Phó Trưởng thôn/Phó Tổ trưởng tổ dân phố được bố trí tại các thôn, tổ dân phố loại I

⁵ Ví dụ cụ thể trường hợp Phó Bí thư chi bộ kiêm Bí thư Đoàn thanh niên thì được hưởng mức bồi dưỡng 600.000 đồng cho nhiệm vụ Phó Bí thư + 300.000 đồng cho nhiệm vụ Bí thư Đoàn thanh niên. Tổng mức bồi dưỡng được nhận là 900.000 đồng/tháng.

danh hợp lý, tránh tình trạng vận dụng chính sách để làm tăng số lượng chức danh ở cấp cơ sở để hưởng chế độ, chính sách.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về Tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP, các phòng;
- Lưu VT, CTHĐND.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Hà Đức Tiến
Hà Đức Tiến

